

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2020, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm học mới, tại trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức năm học 2020-2021. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết của toàn bộ tập thể cán bộ - giáo viên – nhân viên của trường THCS Phúc Lợi.



Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Phạm Thị Hậu - Chủ tịch công đoàn cùng các cán bộ - giáo viên – nhân viên nhà trường. Hội nghị đã tiến hành các nghi lễ theo quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, nhiệm vụ năm học của trường năm học 2019- 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Báo cáo đã đánh giá mọi mặt hoạt động của nhà trường trong năm học 2019-2020 và đưa ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021 cùng những giải pháp cụ thể.

Theo đó, trong năm học 2020-2021, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải nỗ lực không ngừng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tăng cường học hỏi, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ và cập nhật thông tin để phục vụ cho công việc giảng dạy và các tiêu chí mà nhà trường đề ra đạt hiệu quả cao nhất.



Hội nghị cũng được lắng nghe đồng chí Phạm Thị Hậu- Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm học 2019 – 2020; Thông qua dự thảo các nội qui, qui chế năm học 2020-2021: Qui chế làm việc của đơn vị, Qui chế thi đua khen thưởng, Qui chế dân chủ....



Đồng thời, tại hội nghị Ban thanh tra nhân dân cũng đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2018 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020-2022. Hội nghị đã bầu ra 3 đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân, đó là đồng chí Phạm Thị Hoàng Hiệp, Đinh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh.



Hội nghị cũng đã nhận được một số tham luận của các đại biểu về các mặt như đồng chí Lưu Thị Mai Anh tổ KHTN trình bày tham luận về vấn đề: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục 2 mặt của nhà trường. Tham luận của đồng chí Nguyễn Thanh Mai về vấn đề: Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Các tham luận đã trình bày cụ thể những ưu điểm và tồn tại hiện nay, đưa ra được các giải pháp hợp lí.



Thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí Nguyễn Mậu Minh- Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp thu các ý kiến, tổng hợp và giải trình các ý kiến tham luận của các cá nhân và tập thể trong Đại hội.

Hội nghị cũng kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí và nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trong không khí rộn ràng tung bừng ấy, đại diện các cán bộ công nhân viên nhà trường cũng đã kí giao ước thi đua. Bản giao ước đã thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra của tập thể cán bộ công nhân viên nhà trường.



Kết thúc hội nghị, đồng chí Kiều Thanh Huyền - Thư ký Đại hội đọc bản dự thảo Nghị quyết Hội nghị Công nhân viên chức năm học 2020-2021 của Trường THCS Phúc Lợi. Bản dự thảo Nghị quyết đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia hội nghị thông qua với sự nhất trí và quyết tâm cao, thông qua với các nội dung, chỉ tiêu phấn đấu về công tác dạy và học; công tác quản lý; công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, cơ sở vật chất,...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường THCS Phúc Lợi năm học 2020 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Toàn Thể cán bộ, nhân viên nhà trường quyết tâm đồng lòng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên,

trường THCS Phúc Lợi phần đầu đạt được những thành quả tốt nhất trong năm học mới.

